

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๘๓๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทจำนวนมาก
ไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๕
กล่าวคือ ไม่ได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาต และปล่อยให้ใบอนุญาต
หมดอายุไปแล้วโดยไม่ยื่นคำขอต่ออายุ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๔๙,๘๗๙ ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ คุ้มครองประโยชน์ของนักเรียน และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคม โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาทุกคนมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
คุ้มครองประโยชน์ของนักเรียน และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคม จึงขอความร่วมมือจังหวัด กำกับ เร่งรัด
รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการต่ออายุใบอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการแจ้งไปยัง
สถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ทุกคนตรวจสอบวันหมดอายุของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของตนเอง หากพบว่าใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมดอายุ ให้ยื่นขอต่ออายุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนทร์ พรพพิภาส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสุจรดา อมรรังสิโรจน์ โทร ๐๙๕๒๔๙๑๑๒๖

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service)

